

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

Về việc thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về đất đai của Doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Thực hiện Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2022, Văn phòng Chính phủ đã hoàn thiện việc tái cấu trúc quy trình và tài liệu hướng dẫn kết nối, tích hợp cung cấp dịch vụ thanh toán nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai cho Doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Theo đó, địa bàn tỉnh Khánh Hòa sẽ thực hiện theo lộ trình giai đoạn 2 bắt đầu từ ngày 01/4/2024.

Khi doanh nghiệp thực hiện nộp hồ sơ thủ tục liên quan đến đất đai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Bộ phận một cửa tại địa phương, hồ sơ được xử lý và Hệ thống sẽ gửi thông báo tới doanh nghiệp để thực hiện nghĩa vụ tài chính theo thông tin hồ sơ được tiếp nhận. Doanh nghiệp truy cập, thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo quy trình như sau:

Bước 1: Doanh nghiệp đăng nhập vào Cổng Dịch vụ công quốc gia qua thiết bị chứng thực chữ ký số công cộng của đơn vị.

Bước 2: Thực hiện tra cứu thông tin thanh toán bằng: Mã hồ sơ và Mã số thuế của doanh nghiệp (Mã số thuế của tài khoản doanh nghiệp đăng nhập).

Bước 3: Doanh nghiệp thực hiện thanh toán nộp thuế đất, chọn nút Thanh toán. Hệ thống sẽ thực hiện đăng nhập một lần (SSO) và điều hướng sang hệ thống thanh toán của Tổng cục Thuế (eTax).

Khi thực hiện thanh toán thành công. Cổng Dịch vụ công quốc gia sẽ cho phép Doanh nghiệp tra cứu hồ sơ, tải file chứng từ.

Bước 4: Chứng từ nộp thuế của Doanh nghiệp theo mã hồ sơ được đồng bộ, chia sẻ từ Hệ thống của Tổng cục Thuế với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh hoặc của Bộ Tài nguyên và Môi trường thông qua Trục liên thông văn bản quốc gia.

Triển khai thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về đất đai của Doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia vừa góp phần cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và cũng là tiền đề để

mở rộng các dịch vụ thanh toán trực tuyến trong thực hiện thủ tục hành chính công, góp phần thúc đẩy thực hiện chuyển đổi số hướng đến lợi ích của người dân và doanh nghiệp./.

QUY TRÌNH THANH TOÁN TRỰC TUYẾN NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH VỀ ĐẤT ĐAI TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA

